



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๕๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้เทศบาลเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบล เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) และให้ตรวจสอบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้พร้อมใช้งานได้เพื่อรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากกรมที่ดินทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่าได้จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (เฉพาะที่ยังไม่เคยได้รับข้อมูลจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากยังไม่ได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินให้แจ้งผู้ประสานงานท้ายหนังสือฉบับนี้ อนึ่ง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องขอรับ password ก่อนใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ผ่านทาง www.dla.go.th (โดยเข้าไปที่เมนู อีเมล/แบบฟอร์ม ขอทราบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐๔-๒๕๑๕-๓๒๐

โทรสาร ๐๔-๒๕๑๕-๓๒๐ ต่อ ๑๘

12/25

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๘๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 เลขทะเบียน 1457 08 กพ 2562
 ผ.บ. กง.บด. กง.กม. กง.สส. กง.ก.

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) และให้ตรวจสอบการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้พร้อมใช้งานได้เพื่อรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากกรมที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่าได้จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (เฉพาะที่ยังไม่เคยได้รับข้อมูลจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากยังไม่ได้รับข้อมูลจากกรมที่ดินให้แจ้งผู้ประสานงานท้ายหนังสือฉบับนี้

อนึ่ง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องขอรับ password ก่อนใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ผ่านทาง www.dla.go.th (โดยเข้าไปที่เมนู อีเมล/แบบฟอร์ม ขอทราบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
 ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
 โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๖
 โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๘๙๘
 ผู้ประสานงาน นายผจญ มหันตปัญญา โทร. ๐๘-๖๘๒๙-๖๙๖๑